
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2566 เวลา 14.00 น. 

วันท่ี  23  สิงหาคม 2566 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ 

----------------------------------------- 

ลำดับท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสนั่น            คงวารี    ประธานสภา อบต. สนั่น       คงวารี  
2 นางขวัญศิร ิ        ณ นคร รองประธานสภา อบต. ขวัญศิริ     ณนคร  
3 นายเกียรติรัตน     แตงอุไร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1 เกียรติรัตน   แตงอุไร  
4 นายปราโมทย      ประทุมมา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 2 ปราโมทย   ประทุมมา  
5 นางภิรมณ           อวมสอาด สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 ภิรมณ      อวมสอาด  
6 นางสาวรัฐรวี       หลักเพ็ชร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 4 รัฐรวี        หลักเพ็ชร  
7 นายสุรพงษ         อวมสอาด สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5 สุรพงษ     อวมสอาด  
8 นายชัยวัฒน        ฟุงสวาท สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 7 ชัยวัฒน    ฟุงสวาท  
9 นายไวยวุฒิ         หาญคุณากุล เลขานุกาสภา อบต. ไวยวุฒิ      หาญคุณากุล  

รายชื่อผูไมมาประชุม 

ลำดับท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
     

รายชื่อผูเขารวมประชุม 

ลำดับท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายชาตรี         อวมสอาด นายกองคการบริหารสวนตำบล ชาตรี       อวมสอาด  
2 นายสิทธิ          เพ็ชรนิล รองนายก อบต. สิทธิ        เพ็ชรนิล  
3 นายภพพสิษฐ    อำพรเวช รองนายก อบต. ภพพสิษฐ   อำพรเวช  
4 พ.จ.อ.ปริญญา  จันทรขจร รองปลัด อบต.นาเกลือ ปริญญา   จันทรขจร  
5 นางสาวชลทิชา    นาคสุข หัวหนาสำนักปลัด ชลทิชา     นาคสุข  
6 นางสาวอัชราภรณ  สันติวิทยารมณ ผูอำนวยการกองคลัง อัชราภรณ  สันติวิทยารมณ  
7 นายภูมิพิพัฒน    ไชยภูมิ ผูอำนวยการกองชาง ภูมิพิพัฒน   ไชยภูมิ  
8 นายอาทิตย         ประเสริฐ ผูอำนวยการกองสวัสดิการฯ อาทิตย       ประเสริฐ  
9 นางสาวสุกัญญา  ประทุม ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ สุกัญญา       ประทุม แทน 

10 นางสาวนิติรัตน       มวงสาว นักจัดการงานท่ัวไป นิติรัตน        มวงสาว  
11 นางสาวสุภลักษณ    ปดตานัง นักวิเคราะหนโยบายฯ สุภลักษณ    ปดตานัง  
12 นางสาวธัญชนก     ผลพิรุฬ ผช.นักวิเคราะหฯ ธัญชนก       ผลพิรุฬ  
13 นายสิทธิชัย         พับบรรจง ผช.นักวิเคราะหฯ สิทธิชัย        พับบรรจง  
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เปดประชุม เวลา 14.00 น. 

 

นายไวยวุฒิ  หาญคุณากุล   -การประชุมสภา อบต.นาเกลือในวันนี้ เปนการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 

เลขานุการสภาฯ     ครั้งท่ี 2/2566 วันท่ี 23 สงิหาคม 2566 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

     รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระ 

     ท่ีสอง (ข้ันแปรญัตติ) และวาระท่ีสาม (ข้ันเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติฯ)  

ขณะนี้สมาชิกสภา อบต.นาเกลือ ไดมาประชุม   8 ทาน ถือวาครบ 

องคประชุม ขอเรียนเชิญทานประธานสภา อบต.นาเกลือ กราบบูชาพระ

รัตนตรัย และเปดการประชุมสภาฯ ในลำดับตอไป กราบเรียนเชิญครับ 

นายสนั่น  คงวารี    -เรียนสมาชิกสภา อบต.นาเกลือ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน 

ประธานสภาฯ    เม่ือท่ีประชุมสภาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมสภา อบต.นาเกลือ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี  2/2566  วันท่ี 23 สิงหาคม 2566                  

ณ หองประชุมสภา อบต.นาเกลือ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

-ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

     2.1 บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ  

      สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2566  เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2566 

นายสนั่น  คงวารี    -ตามท่ีสภา อบต.นาเกลือ ไดมีการประชุมสภา อบต.นาเกลือ สมัยสามัญ 

ประธานสภาฯ    สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2566 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2566  ณ หองประชุมสภา  

อบต.นาเกลือแลวนั้น ขอใหทานสมาชิกตรวจทานสำเนาบันทึกรายงานการ 

ประชุมดังกลาว สมาชิกทานใดมีความประสงคจะแกไข เปลี่ยนแปลง หรือ 

เพ่ิมเติม ถอยคำในรายงานการประชุม เชิญครับ 

มติท่ีประชุม   รับรอง...............7..........เสียง 

    ไมรับรอง..........-.............เสียง 

    งดออกเสียง..........1.......เสียง   

นายสนั่น  คงวารี   -สภาแหงนี้ใหการรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.นาเกลือ ดังกลาวครับ 

ประธานสภาฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่อง กระทูถามท่ัวไปและกระทูถามดวน 

    - 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระ/... 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

    4.1  เรื่อง รายงานงบพิสูจนยอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไปใชไดตามรายงานการเงิน 

       ระหวางป  

นายสนั่น   คงวารี  -ขอเชิญทานนายก  รายงานสถานะเงินสะสม ณ วันท่ี 21 สิงหาคม 2566 

ประธานสภาฯ  

นายชาตรี  อวมสอาด  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 

นายก อบต.นาเกลือ  กระผมนายชาตรี  อวมสอาด นายกองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ ขอรายงาน 

งบพิสูจนยอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไปใชไดตามรายงานการเงินระหวางป   

รายละเอียด ขอเชิญ ผอ. คลัง เปนผูชี้แจงครับ 

นางสาวอัชราภรณ สันติวิทยารมย เรียนทานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร 

ผอ. คลัง    และหัวหนาสวนราชการทุกทาน ตามแบบพิสูจนยอดเงินสะสมท่ีสามารถนำไปใชไดตาม 

รายงานการเงิน ณ วันท่ี 21 สิงหาคม  2566 

ยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 30 ก.ย.65       70,754,228.36 บาท 

หัก สำรองตามระเบียบ           15,674,370.00 บาท 

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากฯ         55,079,858.36 บาท 

         หัก เงินสะสมท่ีไดรับอนุมัติแลวในปปจจุบัน         11,193,280.50  บาท 

        บวก เงินสะสมท่ีเหลือจากการอนุมัติหลังกอหนี้ฯ                 2,591,004.82 บาท 

              รับคืนเงินรายไดขามปงบประมาณตกเปนเงินสะสม     84,688.00 บาท 

    เงินสะสมท่ีสามารถใชได           46,562,270.68 บาท 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เสนอพิจารณา 

    5.1 การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

      2566 ในวาระท่ีสอง ข้ันลงมติเห็นชอบดวยกับญัตติหรือคำแปรญัตตินั้น  

     (ข้ันแปรญัตติ) และวาระ 3 (ข้ันลงมติ) 

นายสนั่น  คงวารี   -ตามท่ีสภา อบต.นาเกลือไดใหความเห็นชอบรับหลักการ ในวาระท่ี 1 แหงราง

ประธานสภา   ขอบัญญัติงบประมาณ ฯ รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปแลวเม่ือคราว 

    ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2566 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2566 และ 

    การพิจารณาในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติซ่ึงท่ีประชุมไดมีมติตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 

จำนวน 3 ทาน นั้น 

เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ แถลงรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเสนอตอ 

ท่ีประชุมสภาเพ่ือพิจารณาวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ 

 

 

นายชัยวัฒน/... 
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นายชัยวัฒน  ฟุงสวาท  -เรียนประธานสภาฯ ทานสมาชิก ทานนายกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 

ประธานกรรมการแปรญัตติ กระผมนายชัยวัฒน  ฟุงสวาท  ประธานกรรมการแปรญัตติ ตามบันทึกขอความ  

กิจการสภาฯท่ี 1/2566  ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2566 เรือ่งพิจารณาแปรญัตติราง

 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 ตามท่ีไดดำเนินการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2566 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2566 ตั้งแตเวลา 14.00 น.  

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ เรื่อง พิจารณาญัตติราง 

ขอบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ) ในการนี้อาศัยอำนาจ 

ตามความในหมวด 3 ญัตติ ขอ 47 วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระ 

ท่ีหนึ่ง (ข้ันลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม) และหมวด 6 การลงมติ  

ขอ 78 วรรคสอง แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา 

ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 ท้ังนี้ มติท่ีประชุมไดลง 

มติออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบดวยรับหลักการแหงรางขอบัญญัติดังกลาว และ 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ ไดสงตนรางขอบัญญัติฯ ไปให 

คณะกรรมการแปรญัตติ ตามมติท่ีประชุมสภาแลวดังนี้ 

1. เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ ไดนัดหมายคณะกรรมการแปรญัตติ
รางขอบัญญัติตำบลฯ ในการประชุมครั้งแรก เพ่ือเลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการในวันท่ี 15 สิงหาคม 2566 ตั้งแตเวลา 15.30  น. เปนตนไป ณ หอง
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ 

2. คณะกรรมแปรญัตติไดมีการปฏิบัติหนาท่ี ต้ังแตวันท่ี 16 - 18 สิงหาคม 2566  
ปรากฏวา ไมมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลมายื่นแปรญัตติแตประการใด มี
เพียงนายกองคการบริหารสวนตำบลมายื่นเสนอยืนยันรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทานั้น 

3. คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติตำบลฉบับดังกลาว ไดนัดหมายการประชุมครั้งท่ี 
 2/2566  เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมศูนยอำนวย
ความสะดวกนักทองเท่ียว อบต.นาเกลือ คณะกรรมการแปรญัตติไดมีมติเห็นชอบเปน
เอกฉันท โดยไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือขอใดตามรางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตำบลนาเกลือ เรื่อง ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2567  เนื่องจากภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติท่ีสภาองคการบริหาร
สวนตำบลนาเกลือกำหนดนั้น ไมปรากฏวานายกองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ 
หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือทานใด ยื่นเสนอคำแปรญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567  ตอประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติดังกลาวขางตนแตประการใด คณะกรรมการแปรญัตติจึงมี 

 
 

มติเปน/... 
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มติเปนเอกฉันทใหสงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2567 พรอมรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ใหสภาองคการบริหาร
สวนตำบลนาเกลือ ตามรางเดิมโดยไม มีการแกไขเปลี่ยนแปลงแตอยางใด  
รายละเอียดปรากฎตามรายงานและบันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการแปร
ญัตติ 

นายสนั่น  คงวารี   -ตามท่ีคุณชัยวัฒน  ฟุงสวาท  ไดแถลงประกอบรายงานคำชี้แจงของคณะกรรมการ 

ประธานสภาฯ   แปรญัตติปรากฏวาไมมีสมาชิกทานใดเสนอแปรญัตติและผูบริหารก็ไมเสนอขอแปรญัตติ 

    คณะกรรมการแปรญัตติลงความเห็นวาคงไวตามรางเดิมของงบประมาณรายจาย 

    ประจำป พ.ศ. 2567 จึงขอเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 

    งบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน 

    ตำบลนาเกลือ พิจารณาใหความเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดพิจารณาลง 

    มติ ขณะนี้มีสมาชิกอยูในหองประชุมจำนวน  8  ทานสมาชิกทานใดใหความเห็นชอบ 

    ใหคงไวตามรางเดิมหรือญัตติเดิมของงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.  

    2567 โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ................7.................เสียง 

    ไมเหน็ชอบ.............-.................เสียง 

    งดออกเสียง...........1.................เสียง (ประธานสภา)   

นายสนั่น  คงวารี   -มติท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหคงไวตามรางเดิมหรือญัตติเดิมของงบประมาณรายจาย 

ประธานสภาฯ   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมิติเปนเอกฉันท 

 

    ในวาระท่ีสาม ข้ันลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม (ข้ันเห็นชอบใหตราเปน 

    ขอบัญญัติ) 

นายสนั่น  คงวารี   -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

ประธานสภาฯ   แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ี 

    สาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย 

ถามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตรา 

เปนขอบัญญัติหรือไม ลำดับตอไปเปนการลงมติ ขณะนี้มีสมาชิกอยูในหองประชุม 

จำนวน  8  ทาน สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 

    งบประมาณ พ.ศ. 2567 โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ..................7.............เสียง 

    ไมเหน็ชอบ...............-.............เสียง 

    งดออกเสียง..............1............เสียง (ประธานสภา) 

 

นายสนั่น/.. 
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นายสนั่น  คงวารี   - สภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ มีมติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณ 

ประธานสภาฯ   รายจายประจำป พ.ศ. 2567 โดยมีมติเปนเอกฉันท 
 

5.2  เรื่อง  พิจารณา แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เปล่ียนแปลง     

ครั้งท่ี 3/2566 (ฉบับท่ี 5) 

นายสนั่น  คงวารี   -ดวยนายก อบต.นาเกลือไดเสนอญัตติตอประธานสภาฯ เพ่ือขอบรรจุเปนระเบียบ 

ประธานสภาฯ   วาระในการประชุมสภาฯครั้งนี้ โดยจะตองใหสภา อบต.นาเกลือ ใหความเห็นชอบ 

ขอเชิญทานนายกชี้แจงรายละเอียด ประกอบแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 3/2566 (ฉบับ 5) ตอสภา อบต.นาเกลือ ตามระเบียบ  

ขอเชิญทานนายก ชี้แจงครับ 

นายชาตรี  อวมสอาด - เรียนทานประธานสภาฯ  ทานรองประธานสภา ทานสมาชิกสภาฯ ทาน 

นายก อบต.นาเกลือ เลขานุการสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน   แผนพัฒนาทองถ่ิน ( 2566-2570) 

 มีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงจำนวน 4 รายการ โดยไดผานความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินแลว    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2561 “ขอ 22/1  สำหรับ อบต. ใหสงรางแผน เปลี่ยนแปลง  ใหสภา อบต. 

พิจารณาดวย    รายละเอียดเชิญนักวิเคราะหฯ เปนผูชี้แจง 

น.ส.สุภลักษณ  ปดตานัง  กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ ทานนายกฯ    ทานสมาชิกฯ  

นักวิเคราะหฯ และทานผู เขารวมประชุมทุกทาน สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้  เปนครั้งท่ี  3         

ประจำป 2566  (ฉบับท่ี 5) รายละเอียด ดังนี้ 

1. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการท่ีขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในป 2567   

ถึง 2570  จากเดิมปละ 900,000 บาท เปนปละ 1,200,000 บาท 

2. รายละเอียดโครงการเดิม โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลหลังวัดสาขลา หมูท่ี 3   

ต.นาเกลือ  เปาหมายโครงการ ยกระดับสนามฟุตซอลใหสูงข้ึน พรอมตีเสนสนาม 

ขนาดกวาง 28.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร งบประมาณ  ตั้งไว ป 2566                 

490,000 บาท 

รายละเอียดโครงการท่ีขอเปลี่ยนแปลง โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลหลัง        

วัดสาขลา หมูท่ี 3 เปาหมายโครงการ ยกระดับสนามฟุตซอลใหสูงข้ึน พรอมปูหญา

เทียมตีเสนสนาม ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางและตาขายกันบอล ขนาดกวาง 

28.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร งบประมาณตั้งไว ป 2567   2,000,000 บาท 
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3. รายละเอียดโครงการเดิม โครงการกอสรางหลังคาโดมสนามฟุตซอลพรอมตาขาย

ก้ัน  ขน ากว าง  2 9 .0 0  เมตร  ย าว  4 6 .0 0  เมตร  งบประมาณ ป ตั้ ง ไว              

2566  1,600,000 บาท 

รายละเอียดโครงการท่ีขอเปลี่ยนแปลง โครงการกอสรางหลังคาโดมเมทัลชีทสนาม

ฟุตซอล ขนาดกวาง 29.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร งบประมาณป ตั้งไว    

2567   4,669,000 บาท 

4. รายละเอียดโครงการเดิม โครงการกอสรางสะพานทางเดินเทา ค.ส.ล. บริเวณวัด 

ศรีคงคาราม หมูท่ี 6 (ชวงท่ี 22) ขนาดกวาง 2.10 เมตร ยาว 36.00 เมตร 

งบประมาณตั้งไว ป 2567   126,000 บาท 

รายละเอียดโครงการท่ีขอเปลี่ยนแปลง โครงการกอสรางสะพานทางเดินเทา ค.ส.ล.

บริเวณบานนายศักดิ์ริน คงอวน หมูท่ี 6 ขนาดกวาง 1.40 เมตรยาว 36.00 เมตร 

งบประมาณตั้งไว ป 2566  149,400 บาท 

รายละเอียดท้ัง 4 โครงการก็มีตามท่ีจะแจงใหทราบแลวคะ 
 

นายสนั่น  คงวารี   -ตามท่ี นักวิเคราะหฯ ไดชี้แจงรายละเอียดประกอบแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.  2566-   

ประธานสภาฯ   2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2566 (ฉบับท่ี 5) ไปใหทราบแลว มีสมาชิกสภาฯ 

ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ถามี เชิญครับ ถาไมมีทานใดอภิปราย 

ข้ันตอนตอไป เปนการขอลงมติ สมาชิกทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

                       (พ.ศ.2566-2570)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2566 (ฉบับท่ี 5)  โปรดยกมือ   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ                7              เสียง 

    ไมเห็นชอบ              -              เสียง 

    งดออกเสียง             1             เสียง (ประธานสภาฯ) 
     

    พักการประชุม 10 นาที 

 

    5.3  เรื่อง โอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นายสนั่น  คงวารี   - ดวยนายก อบต.นาเกลือ ไดเสนอญัตติตอประธานสภาฯ เพ่ือขออนุมัติโอน 

ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2566 ขอเชิญทานนายกชี้แจงครับ 

นายชาตรี   อวมสอาด - เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทานเลขานุการ 

นายก อบต.นาเกลือ สภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมนายชาตรี  อวมสอาด  นายก อบต. นาเกลือ   

มีความประสงค เสนอญัตติ เพ่ือขออนุ มัติ โอนเงินงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม  2 รายการ รวมเปนเงินในการโอนครั้งนี้  

6,600.00 บาท โดยปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ 

รายจาย/... 
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รายจาย ในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

สำนักปลัด 

1. ขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวด

เงินเดือน(ฝายประจำ) หนา 92 ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้ งไว 

3,638,400.00 งบประมาณคงเหลือกอนโอน 545,924.00บาท ขอโอนลด

จำนวน  3 ,300 .00  บาท งบประมาณ คงเหลือหลั งโอน เป น เงิน ท้ั งสิ้ น 

542,624.00 บาท 

     โดยโอนไป ตั้งจายรายการใหม แผนงานการบริหารท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป  

     งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ หนา 102 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ 

     อิเล็กทรอนิกส รายการคาจัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว ขอโอนเพ่ิม 

     จำนวน 3,300.00 บาท 

กองคลัง 

2. ขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวด

เงินเดือน(ฝายประจำ) หนา 92 ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้ งไว 

3,638,400.00 งบประมาณคงเหลือกอนโอน 542,624.00บาท ขอโอนลด

จำนวน  3 ,300 .00  บาท งบประมาณ คงเหลือหลั งโอน เป น เงิน ท้ั งสิ้ น 

539,324.00 บาท 

โดยโอนไป ตั้งจายรายการใหม แผนงานการบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ หนา 122 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ 

อิเล็กทรอนิกส รายการคาจัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว ขอโอนเพ่ิม 

จำนวน 3,300.00 บาท 

รวมงบประมาณท่ีขอโอนท้ังส้ิน  6,600.00 บาท 

นายสนั่น  คงวารี   -มีสมาชิกทานใด จะสอบถามเพ่ิมหรือไม ถาไมมีผมขอมติ อนุมัติการโอน 

ประธานสภาฯ   งบประมาณประจำป 2566 ในครั้งนี้ครับ 

มตท่ีิประชุม   อนุมัติ               7               เสียง 

ไมอนุมัติ           -                  เสียง 
งดออกเสียง       1                 เสียง    (ประธานสภาฯ) 
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      5.4  เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
นายสนั่น  คงวารี           -ดวยนายก อบต.นาเกลือไดเสนอญัตติตอประธานสภาฯเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

ประธานสภาฯ            จายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งท่ี  4 จำนวน 4 โครงการ 

     ขอเชิญทานนายกชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายชาตรี  อวมสอาด           -เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทานเลขานุการสภาฯ และผูเขารวม 

นายก อบต.   ประชุมสภา อบต.นาเกลือ ทุกทาน ผมนายชาตรี  อวมสอาด นายก อบต. 

นาเกลือ มีความจำเปนท่ีจะขอความเห็นชอบตอสภาฯ เสนอญัตติขออนุมัติโครงการ 

จายขาดเงินสะสม เพ่ือบริการชุมชนและสังคมและบรรเทาความเดือดรอนของ

ประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 โครงการ เปนเงินจำนวน  

9,825,904.67 บาท (เกาลานแปดแสนสองหม่ืนหาพันเการอยสี่บาทหกสิบเจ็ด

สตางค)  

หลักการ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงินการเบิกจาย การฝากเงิน 

 การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  

 ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจายขาดเงินสะสมได โดยไดรับ 

อนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(1) ใหกระทำไดเฉพาะกิจการท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน 

    ทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูน 

    รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกิจกรรมท่ีจัดทำเพ่ือบำบัดความ  

    เดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 

    ทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    แตละประเภทตามระเบียบ 

(3) ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสาม 

    เดือนและกันไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจำปนั้น เพ่ือเปนคาใชจาย 

    ในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    ตองดำเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไม 

    ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 

 

 

 

ท้ังนี้/... 
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     ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ 

    การเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว เพ่ือเปน 

การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและดำเนินงานตามอำนาจหนาท่ี        

ซ่ึงเก่ียวกับดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน จึงขอเสนอจายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 4 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือใหสภา อบต.นาเกลือพิจารณาอนุมัติตอไป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองชาง 

1. โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   

ขนาดกวาง 20.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร 

งบประมาณตั้งไว  4,725,000.00  บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) หนา 130 ลำดับท่ี 4 

2. โครงการกอสรางยกระดับถนน ค.ส.ล. พรอมรางวีและบอพัก บริเวณถนนหลังวัด 

หมูท่ี 3 ตั้งแตสะพานขามคลองสรรพสามิต ถึงสะพานขามคลองลัด 

ขนาดกวาง 8.20 เมตร ยาว 276.00 เมตร 

งบประมาณท้ังสิ้น 4,611,529.31. บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี1/2566     

หนา 3 ลำดับท่ี 5 

3. โครงการกอสรางสะพานทางเดินเทาคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบานนายดำรง    

ผัดลื่น  (หลังวัดสาขลา)  หมูท่ี 7   

ขนาดกวาง 1.75 เมตร ยาว 46.50 เมตร พรอมราวกันตก 2 ขาง  

งบประมาณท้ังสิ้น  343,975.36 บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี1/256 

หนา 6 ลำดับท่ี 21 

4. โครงการกอสรางสะพานทางเดินเทาคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนายศักดิ์ริน      

คงอวน (นายโด)  หมูท่ี 6   

ขนาดกวาง 1.30 เมตร ยาวรวม 27.30 เมตร 

งบประมาณท้ังสิ้น 145,400.00 บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2566 

(ฉบับท่ี5) หนา 3  ลำดับท่ี 4 

รวมงบประมาณท่ีจายขาดเงินสะสมท้ังส้ิน   9,825,904.67 บาท 

ขอบคุณครับ 

นายสนั่น  คงวารี                      -มีคำถามอีกหรือไมครับ  ถาไมมี 

ประธานสภาฯ   

 

นางขวัญศิริ/... 



-11- 

 

นางขวัญศิริ ณ นคร  -ขอสอบถามโครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เหมือนเราเคยยกมือ แตมันเปนงบประมาณ 

รองประธานสภาฯ  จากกรมฯ สภาฯไดอนุมัติไปแลวครั้งหนึ่ง แลวมาอนุมัติอีกครั้งหนึ่งมันจะซ้ำซอนกัน 

หรือไม 

พ.จ.อ.ปริญญา  จันทรขจร โครงการท่ีเคยขอสภาฯ สมทบ แตมันเกินรอยละสิบ  คือตอนนั้น ทางกองการศึกษา 

รองปลัด อบต.   ศาสนาและวัฒนธรรม ไดขอโครงการไปท่ีกรมสงเสริมฯ  ซ่ึงขอไปในขนาด 80-100 

 คน เปนศูนยเด็กเล็กขนาดใหญ  แตท่ีกรมอนุมัติมา เปนศูนยเด็กเล็กขนาดกลาง  คือ 

 50-80 คน  ตอนท่ีกองการศึกษาฯ เอาแบบมาใหกองชาง คำนวณ ก็เปนแบบขนาด

ใหญท่ีเสนอไปมาใหกองชางคำนวณ  ทำใหงบประมาณเกินมา สามแสนกวาบาท  ตาม

ขอสั่งการของกรมฯ ถาของบประมาณสมทบเกินสามแสน ตองขออนุมัติสภา เพ่ือขอ

อนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ิมเติม ในสวนท่ีไปสมทบกับงบประมาณท่ีกรมฯใหมา       

สองลานสี่  หลังจากท่ีสภาฯ อนุมัติงบประมาณไปแลว ก็ไดเสนอไปกรม ผานอำเภอผาน

จังหวัด ปรากฏวามาตรวจพบวาโครงการท่ีอนุมัติมา เปนโครงการขนาดกลาง เลยไม

สามารถดำเนินการได ก็เลยใหเราตัดสินใจยกเลิกโครงการ เนื่องจากทางจังหวัด เรงการ

กอหนี้ผูกพัน อีกอยางโครงการท่ีใหมา หามเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ  ซ่ึงไดปรึกษา

กับทางทานนายก ทานรองนายก ทานปลัด เรามีเงินของเราเอง เราสรางเองดีกวา ซ่ึง

ศูนยเด็กเล็กท่ีเคาทำมา เตี้ย และแคบ ไมเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเรา ซ่ึงแบบท่ีใหมา

เปนพ้ืนท่ีคานวางบนดิน   

นางขวัญศิริ ณ นคร  สภาฯ อนุมัติไปสามแสนกวา ท่ีจะไปสมทบกับของกรม  แลวตอนท่ีศูนยเด็กเล็กเสนอ

รองประธานสภรฯ  แบบมา ทางกองชางไดตรวจสอบหรือไม วาแบบเล็กหรือแบบใหญ  

พ.จ.อ.ปริญญา  จันทรขจร อาจจะเปนความเขาใจผิดกัน เพราะวาตอนขอไป เราขอไป 100 เลยเอาแบบ 100มา

รองปลัด อบต.   ใหทางกองชางประมาณราคา  

นางขวัญศิริ ณ นคร  เลยอยากทราบวาระเบียบมันไดหรือไม  ท่ีอนุมัติไปแลวทำอยางไร ตองยกเลิกหรือไม 

รองประธานสภาฯ  เพราะสภาฯอนุมัติไปแลว จะเปนการการซ้ำซอนหรือไม กลัวสภาฯผิด 

นายไวยวุฒิ  หาญคุณากุล  โครงการท่ีสภาฯอนุมัติไปแลว เราไมไดใช ปลอยตามเง่ือนไขเวลามันก็จะตกไปเอง 

เลขานุการสภาฯ    เพราะการจายขาดเงินสะสม ถาไมดำเนินการใน 1 ปงบประมาณ ถือวาเปนอันพับไป 

    เราก็ปลอยตามวันเวลา ของยอดสามแสน มันก็จะตกเปนเงินสะสมกลับมา และ 

สภาฯไมผิดหรอกครับ ก็ไมไดดำเนินการอะไร มันก็ตกไปเงินสะสมอยูดี  และระเบียบ 

วาระ เราไมมีระเบียบวาระในการยกเลิก ผมในฐานะเจาหนาท่ีงบประมาณ ผมก็ตอง

อธิบายเพราะถาเราไมทำ ภายใน 1 ป แตถาทานรองประธานสภาฯ จะเสนอยกเลิก ผม

ในฐานะเลขานุการสภาฯ ก็ตองขอคัดคาน เพราะไมมีในระเบียบวาระทานจะไปยกเลิก

อยางไร  ทานจะไปสรางระเบียบวาระในสภาฯ ครั้งนี้ ทานประธานสภาฯ ตองขอท่ี

ปรึกษา  ปรึกษาในท่ีประชุมวาจะขอยกเลิก เพ่ิมระเบียบวาระหรือเปลา แตถาเราไม

แตะเราก็ปลอยตามเง่ือนไขเวลาจายขาดเงินสะสม ภายใน 1 ปงบประมาณ ถาเราไมทำ

มันก็ตกเปนเงินสะสมอยูแลว  
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นายสนั่น  คงวารี                      -มีคำถามอีกหรือไมครับ  ถาไมมี ลำดับตอไปเปนการลงมติ ผมขอมติท่ีประชุมครับ 

ประธานสภาฯ                         อนุมัติการจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งท่ี 4 หรือไม 

ขอมติท่ีประชุม    

อนุมัติ               7              เสียง 

    ไมอนุมัติ                            เสียงื 

    งดออกเสียง          1            เสียง (ประธานสภาฯ)  

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  อ่ืนๆ  

นายสนั่น  คงวารี   -ทานใดมีเรื่องจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ถามีเชิญครับ 

ประธานสภาฯ      

นายชาตรี  อวมสอาด  -ผมในนามของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ ขอขอบคุณทาน 

นายก อบต.   สมาชิกทุกทาน ท่ีเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2567 ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.  

2567 เพ่ือตำบลนาเกลือของเราใหมีความเจริญยิ่งข้ึน ขอบคุณครับ 

พ.จ.อ.ปริญญา  จันทรขจร เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา ทุกทาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

รองปลัด อบต.   ขออนุญาตประชาสัมพันธ ใหกับทานสมาชิกสภาไดรับทราบ และแจงใหกับผูเขารวม 

โครงการ ท่ีลงทะเบียน คัดกรองสายตาและแกไขความผิดปกติทางสายตาใหกับผูสูงอายุ

และเด็กนักเรียน   ตามท่ีไดนำเรียนไปแลว วาเราจัดโครงการเม่ือวันท่ี  15,16,17 

สิงหาคม ก็มีคนมาลงทะเบียนท้ังหมด 713  ทาน แตวา ในวันท่ี 15,16,17 ก็มาไม

ครบ มาแค 609 คน ใน 609 คนก็มีคนท่ีไมไดลงทะเบียนดวย แตเราก็รับลงทะเบียน

หนางาน เลยมีการขอกับผูรับจาง วาจะเก็บตกโครงการดังกลาวนี้ อีกครั้ง ในวันท่ี 25 

สิงหาคม  ท่ีวัดสาขลา ฝากประชาสัมพันธกับทานสมาชิก โปรดแจงผูสูงอายุ รวมท้ังผูนำ

ชุมชนตาง ๆ และในกลุมอ่ืน ๆ ตามดำริของทานนายก กรณีท่ีผูรวมโครงการไมเปนไป

ตามเปา ก็เปดโอกาสใหกำนัน ผูใหญบาน ผูนำชุมชน รวมถึงทานสมาชิกดวย ถาจะ

ตรวจคัดกรองสายตา ก็เรียนเชิญในวันท่ี 25  ท่ีศาลาโดม ขอฝากประชาสัมพันธ เทานี้ 

ขอบคุณครับ 

นางภิรมณ  อวมสอาด  ไมทราบวามีรายชื่อ ผูสูงอายุท่ีมาลงทะเบียนไวแลวไมไดมา หรือไมคะ เพราะเคาอาจ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3  ไมไดยินเสียงตามสายเพราะอยูใกล หรือเราจะไดไปบอกเคา เราจะไดรูรายชื่อ วาคน 

ไหนท่ียังไมไดมา 

พ.จ.อ.ปริญญา  จันทรขจร มีอยูครับ  และจะประกาศเสียงตามสายอีกครั้ง ครับ 

รองปลัด อบต. 

 

นายสนั่น/... 
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นายสนั่น   คงวารี  -มีทานใดมีขอหารือ หรือสอบถามอะไรอีกหรือไม  ถาไมมีผมขอปดประชุมครับ 

ประธานสภาฯ 

ปดประชุมเวลา 15.30 น. 

  

 

                                ผูจดบนัทึกรายงานการประชุม 

(นายไวยวุฒิ   หาญคุณากุล) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ 

                                   ประธานกรรมการ 

(นายชัยวัฒน   ฟุงสวาท) 

สมาชิกสภา อบต.นาเกลือ หมูท่ี 7 

                                      กรรมการ 

(นางสาวรัฐรวี   หลักเพ็ชร) 

สมาชิกสภา อบต.นาเกลือ หมูท่ี 4 

                                    กรรมการ 

(นางขวัญศิริ  ณ นคร) 

สมาชิกสภา อบต. นากลือ  หมูท่ี 8 

 

 

 สภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ ไดรับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย..วิสามัญ...สมัยท่ี..หนึ่ง.

ครั้งท่ี....1...เม่ือวันท่ี 21 กันยายน  2566  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปน

หลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง         

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

 

 (นายสนั่น     คงวารี) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ 

 

 

     



  

 

     

 

 

 

 

 

 


